



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว สมาชิกสหกรณ์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมขู้งจังหวัดตากเป็นแหล่งผลิตอันดับต้นของประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ยกนิคมสหกรณ์ ในจังหวัดตากเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่สำคัญอันดับต้นของประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีอาชีพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดระบบการปลูกให้มีการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยงดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี ให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ตัดวงจรการระบาดของศัตรูของข้าว อาทิ เพลี้ยกระโดด และรักษาระบบนิเวศน์ ในนาข้าวให้มีความสมดุลโดยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียวหรือถั่วเหลือง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงรับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อส่งมอบให้กับโครงการจัดระบบปลูกข้าว ผ่านทางกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วไปได้ นำไปเพาะปลูกหลังฤดูทำนา โดยในปี 2554/55 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 33 แห่ง จาก 12 จังหวัด สมาชิก 3,319 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพได้จำนวน 2,987 ตัน แบ่งเป็นชั้นพันธุ์ขยาย 112.69 ตัน และชั้นพันธุ์จำหน่าย 2,874.337 ตัน มูลค่ารวม 119.481 ล้านบาท

ทั้งนี้ แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสหกรณ์ที่สำคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และอุทัยธานี ซึ่งจังหวัดตากนับว่าเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญอันดับต้นๆ ของโครงการ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง คือ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัดและสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีอาชีพ เนื่องจากสหกรณ์สามารถควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกสมาชิก คัดเลือกพื้นที่ ดูแลแปลง วิธีการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาได้ตรงตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะนำไปเพาะปลูกต่อไป โดยขณะนี้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งทั้ง 2 สหกรณ์มีแผนการผลิตและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพเข้าสู่โครงการจัดระบบการปลูกข้าวรวม 360 ตัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประเมินโครงการพบว่าสหกรณ์มีความพึงพอใจที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทำให้สมาชิกมีอาชีพและมีรายได้จากการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเฉลี่ย 43,000 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้สามารถนำไปกระจายสู่เกษตรกรนำไปเพาะปลูกเป็นพืชหลังนาตามโครงการจัดระบบการปลูกข้าวได้ในพื้นที่ 476,000 ไร่ สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกปี 2556 ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้วเบื้องต้น 14 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมและเริ่มเตรียมการพื้นที่และเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในเพื่อส่งมอบให้แก่โครงการจัดระบบการปลูกข้าวรวม 1,000 ตัน